

Tell Them From Me parent survey

การสำรวจบิดามารดาเรื่อง *บอกพวกเขาจากฉัน*

Frequently Asked Questions (parents and carers)

คำถามที่ถูกลืมบ่อย (บิดามารดาและผู้ดูแล)

ศูนย์การศึกษา สถิติและการประเมินผล (CESE)

1. การเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของการสำรวจบิดามารดาคืออะไร?

การเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ (Partners in Learning) ของการสำรวจบิดามารดาเป็นส่วนหนึ่งของชุดสำรวจ *บอกพวกเขาจากฉัน* (Tell Them From Me) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของนักเรียน การสำรวจบิดามารดาจะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและโรงเรียนมีความชัดเจนและเข้มแข็ง

การสำรวจถูกออกแบบมาเพื่อวัดผล ประเมิน และรายงานความรู้ความเข้าใจจากความคิดเห็นของบิดามารดาในระดับโรงเรียนและระบบ จุดสนใจของการสำรวจของรัฐนิวเซาท์เวลส์ครั้งนี้อยู่ที่ความผูกพันในชีวิตของนักเรียน การมีส่วนร่วมและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ

2. การสำรวจนี้จะถามคำถามประเภทไหนบ้าง?

คำถามของแบบสำรวจมุ่งที่จะเข้าใจมุมมองของบิดามารดาเกี่ยวกับประสบการณ์ในโรงเรียนของบุตรของพวกเขา ซึ่งรวมถึงการสอน การสื่อสาร และการสนับสนุนของโรงเรียนด้านการเรียนรู้และพฤติกรรม นอกจากนี้ การสำรวจยังมุ่งที่จะเข้าใจมุมมองของบิดามารดาเกี่ยวกับกิจกรรม และการปฏิบัติที่บ้าน ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของบุตรของพวกเขา

แบบสำรวจจะถามคำถามบิดามารดาเกี่ยวกับ:

บิดามารดาผู้ศึกษาได้รับการต้อนรับ	บิดามารดาได้รับการแจ้งข้อมูล	บิดามารดาสนับสนุนการเรียนรู้ที่บ้าน
โรงเรียนสนับสนุนพฤติกรรมที่ดี	ความปลอดภัย	การมีส่วนร่วม
ช่องทางการสื่อสารที่ต้องการ	การร่วมมือที่โรงเรียนของบิดามารดา	โรงเรียนสนับสนุนการเรียนรู้

3. โรงเรียนต่างๆ ได้รับเลือกให้เข้ามีส่วนร่วมอย่างไร?

การสำรวจนี้เปิดให้โรงเรียนรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทั้งหมดเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โรงเรียนของคุณตัดสินใจที่จะเข้าร่วม

4. การเข้าร่วมในการสำรวจนี้จะมีประโยชน์ต่อโรงเรียนของบุตรของคุณอย่างไร?

การสำรวจบิดามารดาจะทำให้อาจารย์ใหญ่ และผู้นำโรงเรียนต่างๆ ทราบถึงมุมมองของบิดามารดาเกี่ยวกับโรงเรียนของพวกเขา และการเรียนรู้ที่บ้าน การสื่อสารระหว่างบิดามารดาและคณะครูอาจารย์ กิจกรรมและการปฏิบัติที่บ้าน และความคิดเห็นของบิดามารดาเกี่ยวกับการสนับสนุนของโรงเรียนด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมจะช่วยให้สร้างภาพที่ถูกต้องและถูกเวลาให้กับโรงเรียนเพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงเชิงปฏิบัติได้

ข้อมูลที่เก็บมาจากการตอบแบบสำรวจถูกนำมารวบรวมไว้ในรายงานสำหรับผู้ดูแลโรงเรียน แล้วอาจารย์ใหญ่จะสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยพวกเขาในการระบุปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น และวางแผนสำหรับการปรับปรุงโรงเรียนให้ดีขึ้น

5. การสำรวจบิดามารดาเกี่ยวข้องกับ การสำรวจนักเรียนอย่างไร?

การสำรวจบิดามารดาจะทำให้การสำรวจนักเรียน *Tell Them From Me* ที่บุตรของคุณอาจถูกขอให้ตอบไปแล้วมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การสำรวจเหล่านี้ถูกเสนอมา (ควบคู่กับการสำรวจครู) เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนเห็นภาพรวมความคิดเห็นของนักเรียน ครูและบิดามารดาได้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจแต่ละประเภท โปรดดูที่เว็บไซต์การสำรวจ: <http://surveys.cese.nsw.gov.au/>

6. ฉันต้องทำอะไรบ้างเพื่อเข้าร่วมในการสำรวจนี้?

ตามปกติแล้ว การสำรวจนี้จะใช้เวลาทำ 15 นาทีและกระทำทางออนไลน์ทั้งหมดทางเว็บไซต์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยที่ดำเนินการโดยผู้สร้างแบบสำรวจ *The Learning Bar* คุณสามารถทำแบบสำรวจผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แล็ปท็อป ไอแพด แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน คุณจะได้รับลิงค์เพื่อตอบแบบสำรวจที่บ้าน หรือโรงเรียนของคุณอาจจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้คุณทำแบบสำรวจระหว่างชั่วโมงเรียนก็ได้ โรงเรียนของคุณจะแจ้งให้คุณระหว่างเทอม 3

7. ฉันจำเป็นต้องเข้าร่วมหรือไม่?

ไม่ต้อง คุณเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมในการสำรวจหรือไม่ ในขณะที่เราขอขอบคุณคุณอย่างมากที่ช่วยตอบคำถาม แต่ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจระหว่างการทำแบบสำรวจ คุณสามารถหยุดทำแบบสอบถามเมื่อใดก็ได้ คุณสามารถข้ามคำถามส่วนใหญ่ในแบบสำรวจได้

8. โรงเรียนจะสามารถระบุตัวตนหรือลูกของนักเรียนจากคำตอบของนักเรียนได้หรือไม่?

คณะเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนจะไม่สามารถระบุตัวตนของบิดามารดาหรือนักเรียนได้จากคำตอบของบิดามารดา กฎการระงับข้อมูลถูกใช้กับเครื่องมือรายงานของโรงเรียน ในกรณีที่มีคำตอบน้อยกว่าห้าคำตอบ

9. ข้อมูลจากการสำรวจจะถูกนำไปวิเคราะห์แบบไหน?

เมื่อการทำแบบสำรวจเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการเตรียมรายงาน และในกรณีส่วนมากจะพร้อมส่งให้โรงเรียนภายในสามวันทำการ ผู้นำโรงเรียนสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อเข้าใจประสบการณ์ และความเห็นของบิดามารดาต่อโรงเรียนของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการรัฐ NSW ผ่านศูนย์การศึกษา สถิติและการประเมินผลของ (Centre for Education Statistics and Evaluation (CESE)), จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจในรัฐร่วมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

นักเรียนที่กระทรวงฯ มีอยู่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลด้านผลการเรียนของนักเรียนด้วย ผลที่ได้จะช่วยให้โรงเรียนทั้งหมดเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือของบิดามารดาและนักเรียน ความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียน การสอนที่มีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ของนักเรียนดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ของ CESE จะช่วยครูและอาจารย์ใหญ่ในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานที่จะช่วยปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น นี่สนับสนุนการมุ่งเน้นต่อเนื่องด้านการสอนที่มีคุณภาพ และความเป็นผู้นำของกระทรวงฯ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้สำหรับการวิเคราะห์ในอนาคต เพื่อช่วยให้เราเข้าใจลักษณะของการร่วมมือและความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนตามกาลเวลา

10. การสำรวจเรื่องการเป็นหุ้นส่วนในการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อไร?

การสำรวจจะดำเนินการในโรงเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการระหว่างกลางเทอม 3 และสองสามสัปดาห์แรกของเทอม 4 ซึ่งโดยทั่วไป จะอยู่ระหว่างสัปดาห์ที่ 6 ของเทอม 3 ถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเทอม 4

CESE คืออะไร?

ศูนย์การศึกษา สถิติและการประเมินผล (CESE) คือส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ

CESE ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบของการศึกษาในนิวเซาท์เวลส์ CESE จะระบุและแบ่งปันสิ่งที่ใช้การได้ สร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการสอน และการเรียนทั่วทั้งระบบการศึกษาทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CESE สามารถดูได้ที่: www.cese.nsw.gov.au

The Learning Bar คืออะไร?

The Learning Bar คือบริษัทด้านการศึกษามาจากประเทศแคนาดาที่เชี่ยวชาญในการสำรวจโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การสำรวจชื่อ *Tell Them From Me* ของบริษัทเป็นการสำรวจโรงเรียนแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา ที่ใช้ในเก้าในสิบจังหวัดของแคนาดา มีโรงเรียนมากกว่า 6,300 แห่งและนักเรียน 5.4 ล้านคนเข้าร่วมในการสำรวจนี้ โรงเรียนออสเตรเลียมีส่วนร่วมในการสำรวจ *Tell Them From Me* มาตั้งแต่ปี 2012

The Learning Bar นำโดย Dr J Douglas Willms ดร. วิลล์มส์เป็นประธานของวิทยาลัยการศึกษานานาชาติซึ่งเป็นสมาชิกของวิทยาลัยการศึกษานานาชาติแห่งสหรัฐอเมริกาและสมาชิกระดับสูง (เฟลโลว์) ของราชสมาคมแห่งแคนาดา เมื่อเร็วๆ นี้ เขาดำรงตำแหน่งประธานการวิจัยแคนาดาระดับ 1 ด้านความสามารถในการอ่านเขียนและการพัฒนามนุษย์เป็นเวลา 14 ปี ดร. วิลล์มส์ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการสร้างคำถามสำหรับโปรแกรมการประเมินนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment – PISA) ของ OECD

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Learning Bar สามารถดูได้ที่: www.thelearningbar.com

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการสำรวจบิดามารดา โปรดติดต่อ CESE ทางอีเมล: TTFM@det.nsw.edu.au หรือทางโทรศัพท์: 1300 131 499